



## การข่มขืนและการกระทำความรุนแรงทางเพศรูปแบบอื่น

ทหารพม่าใช้การกระทำความรุนแรงทางเพศเพื่อทำให้กลุ่มชาติพันธุ์ท้องถิ่นอับอายขายหน้าและเกิดความหวาดกลัว และยังใช้เป็นวิธีการมอบรางวัลแก่กองกำลังทหารที่ต่อสู้เพื่อรัฐบาลพม่า การข่มขืนมักมีการทรมาน การตัดอวัยวะให้พิการ และการฆ่า รวมอยู่ด้วย

## การบังคับกดขี่ให้เป็นทาส

การบังคับกดขี่ให้เป็นทาสรวมไปถึงการค้ามนุษย์และบังคับใช้แรงงาน ทหารพม่ามักบังคับให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งชนเผ่าอาหาร ดูแลซ่อมแซมอุปกรณ์ และสร้างค่ายทหาร ถนน ทางรถไฟ และสะพาน

## การบังคับให้บุคคลหายสาบสูญ

ในพม่า บุคคลหลายคน เช่น ผู้ที่ต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน นักกิจกรรมทางการเมือง ผู้สื่อข่าว และประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ เป็นต้น ถูกจับกุมตัวตามอำเภอใจและกักขังไว้ในสถานที่ที่เป็นความลับโดยครอบครัวไม่สามารถรู้ได้ว่าจะอะไรขึ้นกับพวกเขาเหล่านั้น และแม้แต่ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่

การละเมิดสิทธิมนุษยชนเหล่านี้ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวันในพม่า โดยมีทหารพม่าเป็นผู้กระทำการหลัก

การละเว้นโทษให้แก่สมาชิกรัฐบาลของพม่าและทหารพม่าที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นที่รู้จักกันดีใน ส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญ

การขาดการตรวจสอบนี้ทำให้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิมนุษยชนในอนาคตและเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนได้



# อาชญากรรมต่อมนุษยชาติและ อาชญากรรมสงครามในพม่า

“ถือเป็นหนึ่งในการกระทำที่น่าสลดใจที่สุดโดยทหารที่เกิดขึ้นในบริเวณกลุ่มชาติพันธุ์ (ในพม่า) และเป็นเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อประชาชนพลเรือนอย่างรุนแรงเกินเหตุ... การขาดกรรม การข่มขู่ หรือการพลัดถิ่น มักเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ที่จงใจวางแผนให้เกิดขึ้น”

~ Paulo Sérgio Pinheiro

อดีตผู้รายงานพิเศษเกี่ยวกับพม่าปี ค.ศ. 2006



มีรายงานหลายฉบับเปิดเผยการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวางและเป็นระบบแบบแผนในพม่า ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเทียบเท่าได้กับอาชญากรรมต่อมนุษยชาติและอาชญากรรมสงคราม

**อาชญากรรมสงคราม** คือ การละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างรุนแรง

โดยครอบคลุมการกระทำของทุกฝ่ายในช่วงเวลาสงคราม เช่น

การห้ามไม่ให้โจมตีประชาชนพลเรือนอย่างตั้งใจ รวมทั้งโรงเรียน และโรงพยาบาล เป็นต้น

**อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ** คือ อาชญากรรมที่รุนแรง เช่น ฆาตกรรม การทำลายล้าง (เผ่าพันธุ์)

การข่มขืน การข่มเหงรังแก และกระทำที่ขาดมนุษยธรรมอื่นๆ

ที่มุ่งทำลายพลเรือนโดยตรงอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ

อาชญากรรมต่อมนุษยชาติและอาชญากรรมสงครามถือเป็นอาชญากรรมที่รุนแรงที่สุดที่ประชาคมระหว่างประเทศเห็นว่าน่าเป็นห่วง

อาชญากรรมดังกล่าวมีดังนี้ :

### การโจมตีที่พุ่งเป้าไปที่พลเรือนโดยตรง

กฎหมายเกี่ยวกับสงครามให้คำนิยามที่แตกต่างกันชัดเจนระหว่างทหารหรือผู้รบในสงครามกับประชาชนพลเรือน และยังคงกล่าวไว้ว่าไม่ควรโจมตีพลเรือนโดยตรง

ทหารของพม่าไม่ให้ความใส่ใจต่อหลักการนี้เลย

และยังตั้งใจโจมตีพลเรือนผ่านการใช้กับระเบิดในเขตที่อยู่อาศัยของประชาชน

บริเวณที่ตั้งของหมู่บ้าน การบังคับเกณฑ์ทหารเด็ก และการใช้โล่มนุษย์

### การเนรเทศหรือบังคับให้ประชาชนออกนอกพื้นที่

ทหารของพม่าใช้กำลังในการบังคับย้ายชาวบ้านออกนอกพื้นที่

โดนการเผาหรือทำลายบ้านเรือนและพื้นที่เพาะปลูก เข้ายึดทรัพย์สินสมบัติ และวางกับระเบิดรอบๆ บริเวณหมู่บ้าน เพื่อบังคับให้ประชาชนหนีออกจากพื้นที่

### การกักขังตามอำเภอใจ

ปัจจุบันมีนักโทษทางการเมืองในพม่ากว่า 1,700 คน

ที่ถูกกักขังอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ขาดมนุษยธรรม นักโทษเหล่านี้ถูกทรมาน

ย้ายไปขังในเรือนจำที่ไกลจากครอบครัว และไม่ได้รับอาหารที่ถูกสุขลักษณะ

ขาดการได้รับการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม และความช่วยเหลือด้านกฎหมาย

### การทรมาน

ทหารของพม่าใช้การทรมานเพื่อไม่ให้ประชาชนกล้าสนับสนุนกลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธ

เพื่อเอาข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้าม และเพื่อเป็นเครื่องมือในการบังคับ

รัฐบาลพม่ายังใช้การทรมานในศูนย์สอบสวนและเรือนจำ โดยเฉพาะกับนักโทษทางการเมือง

### การฆาตกรรม

ทหารพม่าใช้การฆาตกรรมและนโยบายยิงทันทีเพื่อสร้างความหวาดกลัวในหมู่ประชาชนและใช้เพื่อเป็นการลงโทษประชาชนที่

อาศัยอยู่ในบริเวณที่มีความขัดแย้ง นอกจากนี้

ทหารพม่ายังไม่รีรอที่จะยิงประชาชน

ระหว่างการประท้วงอย่างสันติด้วย

การขาดการตรวจสอบนี้ทำให้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิมนุษยชนในอนาคต และเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนได้

